



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๕๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๖๖

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบิดการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th
หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
 ประจำวันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้
 ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่องที่ แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>๑. ข้อสั่งการจาก รมว.มท. ดังนี้</p> <p>๑) ให้สำรวจพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรที่ไม่ใช่การทำนาปรัง เช่น สวนผลไม้ หรืออื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๘ มอบ ปภ. เป็นหน่วยงานหลัก</p> <p>๒) ให้ ปภ. แก้ไขปัญหาสวนผลไม้ที่ จ.จันทบุรี ที่ขาดแคลนน้ำ</p> <p>๓) ให้ ปภ. เชิญประชุมผู้แทนจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อหารือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ำ</p> <p>๔) ให้ สธ. ศึกษาเรื่อง City Manager โดยศึกษาการดำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเมืองพัทยาว่าการบริหารแบบนี้มีข้อดีและข้อด้อยอย่างไร</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของอปท. ที่สามารถใช้พื้นที่อย่างสังเคราะห์ เพื่อช่วยระบายยางพาราที่อยู่ในคลังสินค้า</p> <p>๓. โครงการของ มท. และของจังหวัดที่จัดทำเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้มีการรวบรวมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๔. ขอความร่วมมือทุกกรม/รัฐวิสาหกิจ สนับสนุนขบวนรถเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานของสภากาชาดไทย</p> <p>๕. การจ้ดรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ของ นรม. ในวันที่ศุกร์ ถือเป็นคำสั่งราชการ ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติ การสรุปเรื่องต้องมีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>ปภ./ปค./สธ.</p> <p>ปภ.</p> <p>ปภ.</p> <p>สธ.</p> <p>สธ.</p> <p>กก.สป.</p> <p>ทุกกรม/ รัฐวิสาหกิจ</p> <p>ศสน.มท.</p>
<p>๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย (ศสน.มท.)</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๕๘ ซึ่งกล่าวถึงการวางรากฐานให้ประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๑) การวิจัยและพัฒนา โดยเร่งรัดผลักดันการวิจัยและพัฒนา ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</p> <p>๒) การเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นการรวมกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ และการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น ชุมชนเกษตรกรรมเข้มแข็งที่ จ.นครราชสีมา โดยใช้ชื่อว่า “คลัสเตอร์มันโคราช : Korat Tapioca Cluster/KOTAC”</p> <p>๓) การค้า/การลงทุน โดยเร่งรัดผลักดันส่งเสริมและอำนวยความสะดวกต่อภาคการค้า/การลงทุน</p> <p>๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเบื้องต้นได้ประกาศและ ดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัด คือ จ.ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และ จ.สงขลา สำหรับในระยะต่อไป กำหนดให้ดำเนินการในอีก ๕ จังหวัด คือ จ.เชียงราย หนองคาย กาญจนบุรี นครพนม และ จ.นราธิวาส</p> <p>๕) ความรุนแรงทางการเมือง เหตุระเบิดบริเวณทางเชื่อม ระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สถานีสยาม และทางเข้าด้านหน้า ศูนย์การค้าสยามพารากอน และการละเมิดสถาบันโดยการโพสต์ ข้อความปลอมแปลง ซึ่งต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖) ประเด็นจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่เกี่ยวข้อง กับ มท. ได้แก่ (๑) ความมั่นคงทางการเกษตร โดยเน้นการจัดการน้ำ ในภาวะภัยแล้ง และการจัดโซนนิ่งเกษตร ซึ่งมีความสัมพันธ์การเก็บ กักน้ำเพื่อการชลประทาน ทั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการปลูกพืช ตระกูลถั่ว ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณให้ตำบล จำนวน ๓,๐๕๒ ตำบลๆ ละ ๑ ล้านบาท (๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมให้เกษตรกร และการลดต้นทุนทางการเกษตร (๓) การสร้าง ระบบชลประทานขนาดเล็ก เช่น จ.พัทลุง ศรีสะเกษ หนองคาย เป็นต้น</p> <p>๗) ประเด็นที่ นรม. เน้นย้ำให้ดำเนินการคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาด้านการเกษตร โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ การให้ ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี ในราคาที่ เหมาะสม - การประสานและสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ ในเรื่อง ต่างๆ ดังนี้ (๑) ประเด็นการถอดถอน นรม. (๒) การระงับการ เดินทางไปต่างประเทศของอดีต นรม. (๓) เหตุระเบิดบริเวณทาง เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม สถานีสยาม และทางเข้า ด้านหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน (๔) การเผยแพร่แถลงการณ์ 	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>สำนักพระราชวังปทุมธานี (๕) การเรียกให้บุคคลมารายงานตัว</p> <p>(๖) การเรียกร้องให้กำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน</p> <p>๒. สถานการณ์สำคัญในประเทศ</p> <p>๑) การเรียกร้องที่ดินทำกิน โดยกลุ่มเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน จ.กระบี่ เรียกร้องให้รัฐนำที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยาเพื่อจัดสรรให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน</p> <p>๒) การคัดค้านการให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ โดยยื่นข้อเรียกร้องให้ยกเลิกการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑</p> <p>๓) การคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการเคลื่อนไหวกองราษฎรในพื้นที่ ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ได้รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ ก.พ. ๕๘ ได้แก่</p> <p>๑) การดูแล รักษาความปลอดภัยในเขตเมืองใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เน้นย้ำให้ มท. สั่งการ ทุกจังหวัด และ อปท. ในเขตเมืองใหญ่ดูแล รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมใช้บริการจำนวนมาก และเมืองเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ</p> <p>๒) การเพิ่มมาตรการด้านการข่าว ให้ มท. เพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้ได้รับข่าวสาร ข่าวกรองที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุลักษณะใดในพื้นที่ใด เพื่อป้องกันและลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓) การตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV ให้ กทม. และส่วนราชการ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ระบบ CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และบูรณาการกับ สตช. ในการใช้ประโยชน์จากกล้อง CCTV</p> <p>๔) การดำเนินการกลุ่มชาวโรฮิงญา ให้ มท. ติดตามการดำเนินการต่อกลุ่มชาวโรฮิงญาที่ถูกจับกุม ณ จ.นครศรีธรรมราช และถูกแยกไปควบคุมตัวที่บ้านพักเด็กและสถานคุ้มครอง จ.สงขลานครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี</p> <p>๕) การติดตามและประเมินผลข้อสั่งการของ รอง นรม./รมว.กท./ผอ.ศมบ. ให้ทุกส่วนราชการที่รับข้อสั่งการของ ศมบ.</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ไปดำเนินการรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ นำส่ง คมบ. เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการต่อไป เพื่อรายงาน รอง นรม./รพว.กท./ผอ.คมบ. ทราบ</p> <p>๒. ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของ คมบ. ซึ่ง ปมท. ได้มอบ ส่วนราชการ ดำเนินการ ได้แก่</p> <p>๑) ให้ทุกจังหวัด และ อปท. ดูแล รักษาความปลอดภัย มิให้เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ</p> <p>๒) เพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้ได้รับข่าวสาร/ข่าวกรองที่ใกล้เคียงความเป็นจริงและรู้ล่วงหน้า</p> <p>๓) ติดตามความคืบหน้าการดูแลชาวโรฮิงญาในความรับผิดชอบของบ้านพักเด็กฯ และสถานคุ้มครองฯ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ข้างต้น</p> <p>๓. ศูนย์ปฏิบัติการ นรม. (PMOC) กำหนดจัดประชุม VTC ใน ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑) ความมั่นคง จัดประชุมทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน กรณีเร่งด่วน จะมีการประชุมภายใน ๒ ชั่วโมง หลังการแจ้งให้มีการประชุม</p> <p>๒) ศูนย์ดำรงธรรม จัดประชุมทุกวันอังคาร เวลา ๑๐.๐๐ น.</p> <p>๓) สาธารณภัย จัดประชุมตามความเร่งด่วนของสถานการณ์</p> <p>๔. การสวมสิทธิของผู้ไร้สถานะทางทะเบียนของ จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้ประสาน ปค. รวบรวมข้อมูล</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. การขับเคลื่อนของ PMOC มีความคืบหน้าการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมทุกวันอังคาร ส่วนศูนย์ดำรงธรรมของ มท. มีเฉพาะการรายงานความคืบหน้าเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เท่านั้น ควรขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมให้เกิดผลชัดเจน เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. การขับเคลื่อนโครงการศูนย์บัญชาการมท. (ศบช.มท.) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความสนใจของผู้บังคับบัญชา โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ให้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่ง รอง ปมท. (ส) ได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานความก้าวหน้าและเตรียมเชิญ รพว.มท. เยี่ยมชม ศบช.มท.</p>	<p>สส./จังหวัด/อปท.</p> <p>ปค.</p> <p>จนครศรีธรรมราช สงขลา และ จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>ปค.</p> <p>สตร.สป.</p> <p>รอง ปมท. (ส)/ ผช.ปมท. (นายสุฤษีตา)/ ศบช.มท./ ทปช.ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๔. สรุปเรื่องเข้า ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p>	<p>นายภานุ แอ้มศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. ได้รายงานสรุปเรื่องเข้า ครม. จำนวน ๑๙ เรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เสนอรายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ ก.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๕๗ กระทรวงแรงงาน เสนอการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่...) พ.ศ... และเสนอการดำเนินงานตามโร้ดแมพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มท. เสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล กปน. เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง และร่างพ.ร.บ.คนเข้าเมือง และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น เป็นต้น</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม การเสนอเรื่องเข้า ครม. ซึ่งพบว่าปัจจุบันเกิดความล่าช้า มอบรอง ปมท. (ส) ประสาน สร.มท., กก.สป. และงานสารบรรณของทุกหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาระบบการรับ - ส่งเอกสารเรื่องเข้า ครม. ให้เกิดความรวดเร็วขึ้น</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>
<p>๕. (ร่าง) ผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระยะเร่งด่วน) จ.สงขลา และมุกดาหาร</p>	<p>อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำ (ร่าง) ผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วน ของ จ.สงขลา และจ.มุกดาหาร แล้วเสร็จ โดยแผนงานระยะถัดไปใน ๔ จังหวัด คือ จ.ตาก สระแก้ว ตรัง และจ.หนองคาย ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๕๘</p> <p>๒. จัดทำ (ร่าง) ผังพื้นที่เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะเร่งด่วน ของ จ.สงขลา และจ.มุกดาหาร ได้กำหนดเป็นผังเมืองรวม และผังพื้นที่เฉพาะ โดยการวางระบบขนส่งทางราง การใช้ประโยชน์ที่ดิน รูปแบบเมืองที่ต้องการให้เกิด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเรื่องการประเมินศูนย์ OSS</p>	<p>ยผ.</p>

กษ

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๖. ความก้าวหน้าการดำเนินการพิจารณากลับกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ฉบับ ทบทวน และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p>รอง ปมท. (บ) รายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินการพิจารณากลับกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้</p> <p>การกลับกรองแผนฯ ของที่มบูรณาการกลางร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดใน ๔ ภาค ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มีกรอบงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท โดยกำหนดสัดส่วนดำเนินการในจังหวัด ร้อยละ ๗๐ จำนวน ๑๙,๖๐๐ ล้านบาท และกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓๐ จำนวน ๘,๔๐๐ ล้านบาท</p>	<p>สพจ.สป./จังหวัด</p>
<p>๗. การประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ</p>	<p>รองอธิบดี สก. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงานการเตรียมการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๕๘ ดังนี้</p> <p>๑. วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๘ ช่วงเช้า กำหนดให้แบ่งกลุ่มจังหวัดออกเป็น ๘ กลุ่ม เพื่อรายงานปัญหา/อุปสรรคของการเบิกจ่ายล่าช้า สำหรับช่วงบ่ายจะเรียนเชิญ ผวจ. มารับฟังปัญหา/อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ ช่วงเช้า กำหนดให้นำเสนอผลการประชุมพร้อมข้อเสนอแนะ และการมอบนโยบายของ รมว.มท. สำหรับช่วงบ่ายเป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้เตรียมรายละเอียดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายโครงการ</p> <p>๒. การกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรเร่งรัดผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน โดยเฉพาะการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ อบท. เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคของการเบิกจ่าย โดยเชิญ ผวจ. เข้าร่วมรับฟังปัญหา/อุปสรรค และหาทางแก้ไข ในการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ สก. ต่อไป ทั้งนี้ รอง ปมท. (บ) เสนอให้ผนวกเรื่องการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการประชุมฯ ข้างต้นด้วย เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดค่อนข้างต่ำ</p>	<p>สก.</p>
<p>๘. การบริหารจัดการขยะ</p>	<p>รองอธิบดี สก. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงานความคืบหน้าโครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าปริมาณขยะที่ขนได้ถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน ๑๓๐,๐๐๐ ตัน ล่าช้ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/สก./ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา จากที่พบว่ามีขยะตกค้างที่ ต.บ้านป้อม มากกว่าที่ประมาณการไว้ ได้ตกลงกับผู้รับจ้างขอให้ขนย้ายให้หมด โดยมีงบประมาณสนับสนุนอีกประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ - โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สระบุรี โดยที่ ทน.นครปฐม มีพื้นที่เดิมอยู่ ๒๓๒ ไร่ แนวคิด คือจะใช้พื้นที่ที่มีอยู่ โดยจัดทำบ่อขยะและซ่อมแซมเครื่องจักรกลสำหรับ และพื้นที่ ทม.พระพุทธบาท มีพื้นที่ ๑๖๗ ไร่ แนวคิด คือจะเร่งจัดการขยะปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ ยผ./สธ. ติดตาม ดังนี้ (๑) การจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าของ กฟภ. และ (๒) การปรับพื้นที่บริเวณ ต.บ้านป้อม ตามแผนงานที่จะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ (๓) เรื่องที่ฝากจังหวัดเร่งดำเนินการ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมืออุปกรณ์ และการจัดการขยะบริเวณอื่นๆ รวมทั้ง ให้ทำเรื่องรายงานต่อที่ประชุม ครม. ๒. โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ จ.นครปฐม สระบุรี และ จ.ลพบุรี ที่จะมีการปรับแผนงาน นั้น ให้นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหารือในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ก.พ. ๕๘ ๓. เรื่องการตั้งงบประมาณจัดการปัญหาขยะ หากจะตั้งงบประมาณที่ มท. ต้องดูข้อกำหนดให้ดี และต้องให้ มท. มีส่วนร่วมในการพิจารณาทุกโครงการ ๔. ในการประชุม ครม. กระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ นรม. สั่งการให้ดูเรื่องการต่อต้านการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ ที่ จ.ปทุมธานี จึงขอให้ประสานจังหวัดรายงานเรื่องดังกล่าวเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง 	
<p>๙. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘</p>	<p>อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้ ยผ. ดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสถานที่ดำเนินการ ได้แก่ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจาก ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๖ แห่ง กำหนดแล้วเสร็จ มี.ค. ๕๘ ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัดบริจาคหนังสือที่น่าสนใจให้ห้องสมุด</p> <p>รอง ปมท. (ม) เพิ่มเติม เสนอให้รวบรวมโครงการเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานในสังกัด มท. โดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูล ส่งให้</p>	<p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>สนพ.สป. รวบรวมจัดทำในภาพรวมของกระทรวง</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ควรมีการรับบริจาคเงินไปจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมเข้าห้องสมุด</p>	
๑๐. ข้อราชการของ สก.	<p>รองอธิบดี สก. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การบริหารงบประมาณของ สก. ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๕๘ ได้เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๙,๑๑๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ๔๔.๙๘ % (เป้าหมายไตรมาส ๒ คือ ๕๕%) ซึ่งงบที่โอนเปลี่ยนแปลงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ผ่านความเห็นชอบของ ก.ก.ถ. แล้ว เมื่อมีประกาศจาก ก.ก.ถ. จึงจะโอนให้ อบท. ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒</p> <p>๒. การติดตามรายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๒,๖๒๐ ล้านบาท จาก ๒๕,๗๙๘ ล้านบาท คิดเป็น ๘.๑๖% เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณ ๑.๒๙ %</p> <p>๓. การติดตามงบประมาณ ซึ่ง สก. มีการติดตาม คือ งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท และงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ได้แก่ งบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และ ๘,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่ง สก. ได้จัดทำข้อมูลเป็นรายโครงการโดยให้รายงานสถานะของโครงการว่าอยู่ในขั้นตอนใด ในส่วนของงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา ทั้งนี้ จะนำเสนอในที่ประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๕๘</p>	สก.
๑๑. ข้อราชการของ พช.	<p>อธิบดี พช. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค กำหนดจัด ๕ จุด ได้แก่ จ.พัทลุง ระยอง กำแพงเพชร อุดรธานี และ จ.ภูเก็ต หลังจากที่มีการขยายผลโครงการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ทำให้มีการส่งออกมากขึ้น ทำให้จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ชายแดนเริ่มนำสินค้าออกไปจำหน่ายและมียอดสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก</p> <p>๒. โครงการตลาดนัดชุมชน หลังจากเริ่มโครงการประมาณ ๑ เดือน มียอดจำหน่ายประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท มีภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก เป็นการลดรายจ่ายให้ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการคิดแนวทางการประเมินผลตลาดนัดชุมชนว่ามีความสำเร็จ มีผลต่อประชาชนอย่างไร มีผลต่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างไร</p>	พช.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ดำเนินการส่งเสริมตลาดนัด ถนนคนเดิน และตลาดน้ำ ตามข้อสั่งการของ นรม. ในการประชุมที่ กทผ.</p> <p>๒. ให้ติดตามเรื่องงบประมาณโครงการตลาดนัดชุมชนฯ ที่จัดสรรให้จังหวัด</p> <p>๓. ฝาก พช. เรื่องจัด OTOP ที่สวนพฤกษชาติ จ.เชียงใหม่</p>	
๑๒. ขัอราชการของ ทด.	<p>รองอธิบดี ทด. (นายสุจิต จงประเสริฐ) รายงานความคืบหน้าการประเมินสภาพลักษณะสำนักงานที่ดิน โดย ทด. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการประเมินสำนักงานที่ดินดีเด่น โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการทำงานตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกการอนุญาตของทางราชการฯ</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินสภาพลักษณะของสำนักงานที่ดิน ควรประเมินว่าหลังจากการมอบนโยบายเมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๕๘ มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร โดยการมองใน ๒ ส่วน คือ การประเมินจากคน มท. และการประเมินจากคนในพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้น ทด. ควรวางแผนทางในการประเมินว่าจะประเมินเมื่อไร ประเมินอะไร และประเมินส่วนไหนบ้าง</p>	ทด.
๑๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>ผอ.สนผ.สป. รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็น ๔๐.๐๙% แยกเป็น งบรายจ่ายประจำ ๕๐.๙๔% และงบลงทุน ๗.๘๕% โดยเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒ ทั้งงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน คือ ๕๕%)</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะในส่วนของ สป.มท. ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น งบประมาณในการสร้างศาลากลางจังหวัด งบประมาณในการซ่อมแซมต่างๆ</p> <p>๒. ให้ สนผ.สป. ประสานกับสำนักงบประมาณ ในการนัดประชุมงบประมาณ ปี ๒๕๕๙</p>	สนผ. สป. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) วันที่ ๔ ก.พ. ๕๘ กปน. ร่วมลงนาม MOU กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีของ GISTDA โดยเฉพาะการ</p>	กปน.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจพื้นที่บริการที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ เพื่อขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านระบบประปา</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กรรมการ กปภ. และผู้บริหาร กปภ. ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกาะสมุย ได้เชิญผู้แทนภาคประชาชน เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๕๘</p> <p>๒) กปภ. จัดกิจกรรม CSR เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างฝายที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เชิญนักเรียน และพนักงาน กปภ. ไปทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่กลอง เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กิจกรรม “อาสา ทำดีเพื่อสังคม” มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานจิตอาสา และวิทยากรอาสาของ กฟน. จำนวน ๙๐ คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการเสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๕๘ นอกจากนั้นได้นำพนักงานจิตอาสา และวิทยากรอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่โครงการซังห้วยมัน จ.เพชรบุรี</p> <p>๒) กิจกรรม Thailand Youth Eco-Leadership Program โดย กฟน. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และนำเสนอบทความ “Thai Wisdom to save Energy and Environment” ต่อที่ประชุม Global Youth Eco-Leadership Summit ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ในพื้นที่ห่างไกล มีเป้าหมาย ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน งบประมาณ ๙๗๐ ล้านบาท (ดำเนินการระหว่างเดือน ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๑๙,๙๘๕ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๔ ก.พ. ๕๘)</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาได้จัดส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงาน สรุปผลการศึกษา คือ (๑) แปลงขยะชุมชนเป็นขยะเชื้อเพลิง</p>	<p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>RDF กำลังการผลิต ประมาณ ๓๐๐ ตัน/วัน ทำงานร่วมกับระบบ Combustion การนำขยะไปเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า (๒) แยกดำเนินการเป็น ๒ ส่วน คือ โรงผลิตขยะเชื้อเพลิง และโรงผลิตไฟฟ้า โดยวงเงินลงทุนประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท</p> <p>๓) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก อ.รัฐประศาสตร์ จ.สระแก้ว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และ อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะเวลาดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ วงเงินลงทุน ๒,๕๓๐ ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ กพท. ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๘ ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอโครงการฯ ให้ มท. สศช. และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๕. องค์การตลาด ๑) จัดกิจกรรมคาราวานสินค้าราคาประหยัด ตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยล่าสุดจัดกิจกรรมที่สนามกีฬากลาง จ.ระยอง และที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครราชสีมา</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม เรื่องโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยาให้ประสานกับ สก. ในการจัดหาขยะที่จะส่งให้โรงผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนและการคุ้มทุน</p>	<p>อด.</p>
๑๕. เรื่องอื่นๆ	<p>รอง ปมท. (ส) แจ้งที่ประชุมเรื่องรัฐบาลมีกำหนดจัดกิจกรรมจักรยาน ๕ สาย ๕ ภาค ที่ กทม. ในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ โดย มท. มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในจังหวัด</p>	<p>รอง ปมท. (ส)</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘